

CHI THỊ
về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng
đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đã tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch về giải quyết thủ tục hành chính, đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội, tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường. Ban Nội chính Tỉnh ủy được thành lập đã nhanh chóng nắm tình hình và tham mưu kịp thời các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đến công tác phòng, chống tham nhũng. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thực sự gương mẫu hoặc còn nể nang, né tránh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Trên một số lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, đền bù giải phóng mặt bằng... đã phát hiện vi phạm, phải xử lý bằng pháp luật. Số vụ việc tham nhũng phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra và tự phát hiện tham nhũng tại nội bộ cơ quan, đơn vị chưa nhiều. Những biểu hiện, dấu hiệu hành vi tham nhũng diễn ra ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực chậm được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, phần nào đã làm giảm niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền.

Để đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, cấp ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

1- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Chú trọng bồi dưỡng

kiến thức phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện tốt việc giảng dạy nội dung phòng, chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để biểu dương, khen thưởng kịp thời những việc làm tích cực, nhân tố mới về phòng, chống tham nhũng, lên án, đấu tranh với hành vi tham nhũng. Qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng.

2- Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tăng cường công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin về quy hoạch, các cơ chế chính sách trong quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, kết quả giải quyết đơn thư; thủ tục hành chính, sử dụng ngân sách, tài sản công, kinh phí chi tiêu nội bộ, các chính sách an sinh xã hội, thi đua khen thưởng..., tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được tham gia giám sát việc thực hiện. Công khai, dân chủ trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức; điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng.

3- Chỉ đạo chấn chỉnh ngay việc kê khai, công khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai; xử lý nghiêm minh những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chậm tổ chức việc kê khai, không kê khai, kê khai không trung thực; không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm; không chủ động xác minh hoặc không xử lý kịp thời những vi phạm quy định về kê khai tài sản... đảm bảo việc kê khai tài sản được thực hiện nghiêm túc, thực chất theo đúng tinh thần Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

4- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”; tăng cường thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, mở rộng dịch vụ hành chính công trên mạng thông tin điện tử. Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định, nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng.

5- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Hội đồng nhân dân các cấp, nhằm kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường phối hợp, thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý tin báo, tố giác tội phạm, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc tham nhũng, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi, vi phạm về tham nhũng; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.

6- Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; chủ động kiểm tra, giám sát phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng; xây dựng các cơ chế, chính sách để bảo vệ và tôn vinh những tập thể và cá nhân phát hiện, tố cáo các hành vi tham nhũng.

7- Ban Cán sự đảng: UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Đảng ủy Công an tỉnh, lãnh đạo thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế phối hợp về công tác phòng, chống tham nhũng; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị được phổ biến đến các chi bộ đảng./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương; (để báo cáo)
- Văn phòng Trung ương;
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh;
- Huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Ban cán sự đảng, đảng đoàn;
- Sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Trần Xuân Lộc

